



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๑๑๓๓๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิวิธสุการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๔๙๐๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ชี้แจงการเข้าประชุมรวมพลังครูสมุทรปราการ ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

เรียน ประธานเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๑๒๘๓  
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปจำนวนบุคลากรการประชุมรวมพลังครูสมุทรปราการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จัดรวมพลังครูสมุทรปราการ ตั้งปณิธานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอน และบุคลากรโรงเรียนทุกคน เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสมุทรปราการแกรนด์ ไฮเทล ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการจัดประชุมครั้งนี้มีการประกอบพิธีอันสำคัญ มีการมอบนโยบายและทำปฏิญญาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาครั้งสำคัญ ถือเป็นวันมาปฏิบัติราชการตามผู้บังคับบัญชาการ ปรากฏว่ามีบุคลากรจำนวนมากไม่เข้าประชุม จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบการลงเวลาของบุคลากรทุกประเภทที่ไม่เข้าประชุม จากบัญชีลงเวลาที่ประธานเครือข่าย แล้วแจ้งให้บุคลากรดังกล่าวชี้แจงสาเหตุที่ไม่เข้าประชุม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ แล้วรวบรวมสรุปส่งให้ประธานเครือข่าย ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. ให้ประธานเครือข่าย สรุปและรวบรวมเอกสารหลักฐานบุคลากรจากทุกโรงเรียนในเครือข่าย นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พร้อมรับแนวทางในการดำเนินการต่อไป

๓. ให้ประธานเครือข่าย มารับบัญชีลงเวลาการเข้าประชุมรวมพลังครูสมุทรปราการ ของโรงเรียนในเครือข่ายได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒